

Pag-aaral ng Bibliya

Aralin para sa Marso 29

Pag-aabang sa Kaharian ng Diyos

Pangunahing Talata: "Dumarating ang mga tao mula sa maraming bansa at sasabihin, 'Halina, umakyat tayo sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob. Doon niya tayo tuturuan ng kaniyang mga daan, at tayo'y lalakad sa kaniyang mga landas. Sapagkat mula sa Sion lalabas ang pagtuturo ng Panginoon; mula sa Jerusalem naman ang kaniyang salita.'" Isaias 2:3

***Piniling Kasulatan:
Isaias 2:2-4***

Ang pagpapala sa buong sangkatauhan ang sentrong paksa ng Bibliya. Walang sinumang ipinanganak ang tatanggihan ng pagkakataong maranasan ang mga pinagpalang bunga ng kaharian ng Diyos. Unang ipinahayag ito ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang pangako kay Abraham: "Sa aking sarili'y sumumpa ako, sabi ng Panginoon, na uling ginawa mo ang bagay na ito, at hindi mo pinigilan ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak: Na sa pagpapala'y pagpapalain kita, at sa pagparami'y paramiin ko ang iyong binhi na parang mga bituin sa langit, at na parang buhangin sa pampang ng dagat; ... At sa iyong binhi'y pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa lupa." Genesis 22:16-18

Ang ating Pangunahing Bersikulo ay propetikong nagsasalita tungkol sa ipinangakong kaharian ng Diyos, na ang mga batas nito ay lalabas "mula sa Sion." Sa Lumang Tipan, ang Bundok Sion ay nasa Jerusalem at kinilala bilang luklukan ng pamahalaan ng Israel. Ikinontra ito ng Bagong Tipan sa simbolikong espirituwal na Sion. Dito, ang mga tagasunod ni Cristo ay tinatawag na mga bato na buhay () na dumarating sa "lungsod ng buhay na Diyos, ang makalangit na Jerusalem," na nagpapahiwatig ng katuparan ng propesiya tungkol sa Sion ni Isaias. (Hebreo 12:22-24). Ginamit din ni Apostol Pedro ang imahen ng Sion upang ilarawan ang mga tagasunod ni Cristo bilang mga buhay na bato, na itinayo bilang isang espirituwal na templo, na si Cristo ang kanto na bato, na inilagay sa Sion. Sa gayon, inuugnay ni Pedro ang Sion ng Lumang Tipan sa simbahan ng Bagong Tipan. 1 Pedro 2:4-6

Inilahad ni Jesus ang kaharian ng Diyos sa lahat ng may tenga upang makinig. (Marcos 1:14; Lucas 4:43). Sa kanila rin ay inabot niya ang paanyayang ito: "Kung may nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin." (Lucas 9:23). Sa loob lamang ng ilang taon matapos ang kanyang muling pagkabuhay, nagsimulang kumalat ang mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. (Gawa 1:8). Ito ay partikular na nahayag sa mga nagnanais maging bahagi ng klase ng Sion, na ang mga salitang ito ay naaangkop: "Isang tapat na kasabihan: Sapagkat kung tayo'y namatay na kasama niya, tayo'y mabubuhay ding kasama niya: Kung tayo'y nagdurusa, tayo'y maghahari ding kasama niya." 2 Timoteo 2:11,12

Ang Ebanghelyong ito ay ipinangaral na ng dalawang libong taon, ngunit ang klase ng Sion ay hindi pa rin kumpleto. Mataas ang pamantayan at hindi kaakit-akit sa karamihan. Ipinahayag ni Jesus, "marami ang tinawag, ngunit iilan ang pinili." (Mateo 22:14). Kaya, patuloy na naghihintay ang mundo sa kaharian ng Diyos. Gayunpaman, tiyak na darating ito, gaya ng sinabi ni Jesus sa kaniyang huwarang panalangin. Mateo 6:10

Tinatapos natin ang ating aralin sa mga salitang ito mula sa bisyon ni Juan: "Nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Hinahawakan nila ang apat na hangin ng daigdig upang walang hangin ang bumuga sa lupa, sa dagat, o sa anumang puno. Nakita ko ang isa pang anghel na nagmumula sa silangan na may tatak ng buhay na Diyos. Sumigaw siya, ... Huwag ninyong saktan ang lupa, ang dagat, o ang mga puno hanggang sa maitakda namin ang tatak sa noo ng mga lingkod ng aming Diyos. Narinig ko ang bilang ng mga tinatakan: 144,000." Pahayag 7:1-4